

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện Công văn số 1345/STP-TTr ngày 11/9/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai báo cáo kết quả triển khai thực hiện, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Huyện Ia H'Drai được thành lập theo Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13 ngày 11/03/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây - Nam của tỉnh Kon Tum. Vị trí địa lý của Huyện: Đông giáp huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Tây giáp 2 huyện Đun Mía và huyện Tà Veng thuộc tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia; Nam giáp huyện Chư Păh và huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai; Bắc giáp huyện Sa Thầy. Huyện có đường biên giới quốc gia với Vương quốc Campuchia dài 79,236km; huyện có 03 đơn vị hành chính cấp xã; dân số cuối năm 2021 là 3.471 hộ/12.899 khẩu, khoảng 31 thành phần dân tộc cùng sinh sống xen kẽ ở 21 thôn; dân tộc thiểu số khoảng 62%, bao gồm dân tộc Thái, Tày, Mường, Nùng, Dao....

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Trung ương, của tỉnh về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng Kế hoạch cơ quan cấp trên đề ra. Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện⁽¹⁾. Phân

⁽¹⁾ Như: Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/03/2017 2; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/03/2018; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 27/3/2018; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/03/2019; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/02/2019; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/02/2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10/03/2021 và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/02/2022 về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ia H'Drai; Công văn số 218/UBND-TH ngày 28/02/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công văn số 353/UBND-TH ngày 18/3/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Công văn số 1876/UBND-TH ngày 01/11/2021 về việc thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện.

công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra trong năm.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết việc thực hiện được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đồng thời, giao Phòng Tư pháp làm đầu mối xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác phối hợp các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các địa phương tổ chức kiểm tra thường xuyên trên các lĩnh vực được phân công. Qua đó, kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật xảy ra, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, kiến nghị cấp thẩm quyền các vướng mắc phát sinh, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực thi hiệu quả.

2. Tình hình quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật

Từ khi thành lập huyện đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật. Tổ chức 02 hội nghị triển khai, tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật như: Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện⁽²⁾; tổ chức Hội nghị triển khai Phổ biến, quán triệt và triển khai Luật biên phòng Việt Nam (*Luật số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020*); Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật biên phòng Việt Nam⁽³⁾. Qua đó, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các phòng, ban ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã quán triệt nội dung các văn bản quy định có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình.

Các Phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, nhất là pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực cho cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và nhận thức của người dân về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa

⁽²⁾ Hội nghị diễn ra trong 02 ngày (ngày 28 và 29/4/2022) với sự tham gia của hơn 20 đại biểu là công chức của các Phòng, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện.

⁽³⁾ Hội nghị diễn ra trong 01 ngày (ngày 17/8/2022) với sự tham gia của hơn 40 đại biểu là công chức của các Phòng, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện; Các công ty, doanh nghiệp Cao su trên địa bàn huyện; Các Đoàn Biên phòng: Ia Đal, Ia Dom, Hồ Le, Sa Thầy, Sê San.

phương

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện chỉ ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật.

2. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện theo nội dung trọng tâm Kế hoạch tỉnh đề ra. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, ngành mình tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn huyện. Đồng thời, Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực mình quản lý và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được thực hiện trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của ngành, địa phương, chủ động triển khai và mang lại những hiệu quả tích cực. Giao Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các xã triển khai Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác tự kiểm tra và tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định.

3. Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Phòng Tư pháp được thành lập theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 27/02/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai. Hiện tại, Phòng Tư pháp có 01 công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật. Tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã phân công 01 công chức theo dõi thi hành pháp luật và Ủy ban nhân dân các xã đã phân công 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương.

4. Việc bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương

Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được bố trí trong kinh phí thường xuyên theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, cơ bản đáp ứng một phần yêu cầu triển khai thực hiện công tác này.

5. Công tác phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan công tác theo dõi thi hành pháp luật

Chỉ đạo các phòng, ban ngành của huyện tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật tại địa phương. Trong đó, tập trung phối hợp trong tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện theo đúng pháp luật.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP

1. Tính đầy đủ, kịp thời, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Nhìn chung, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật cơ bản đã quy định chặt chẽ, cụ thể, kịp thời và mang tính đồng bộ đối với những vấn đề cần thực hiện để triển khai công tác thi hành pháp luật, nhằm giúp công tác thi hành pháp luật được thực hiện tốt hơn.

2. Những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

2.1. Những kết quả đạt được:

Trong những năm qua, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng với sự vào cuộc triển khai kịp thời của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nên hoạt động này đã đi vào nề nếp. Công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện được kịp thời, đảm bảo nội dung, tiến độ, điều kiện thực hiện; công tác theo dõi, đánh giá, thống kê, báo cáo định kỳ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch của cấp trên đề ra, gắn với thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện đã tổ chức 18 buổi sinh hoạt tuyên truyền về công tác theo dõi thi hành pháp luật, với hơn 4.060 lượt người tham dự, cấp phát 1.500 cuốn tài liệu về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật được chặt chẽ, khách quan, có phân công rõ ràng theo đúng quy định. Qua công tác theo dõi đã đánh giá được thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, từ đó kiến nghị các cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong thời gian đến.

2.2. Những bất cập, hạn chế:

- Về tổ chức, biên chế thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật được các ngành, các cấp quan tâm bố trí. Tuy nhiên, biên chế hiện tại ở các các phòng, ban chưa đảm bảo, phần lớn công chức kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ nên công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện có mặt còn hạn chế.

- Về kinh phí: Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được địa phương bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên, chỉ đáp ứng một phần yêu cầu triển khai thực hiện công tác này.

2.3. Nguyên nhân:

Hệ văn bản pháp luật ở nước ta đang giai đoạn hoàn thiện. Do đó, việc ban

hành các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật, nhất là trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính thiếu tính ổn định, thường thay đổi, chưa theo kịp thực tiễn.

Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật có phạm vi rộng, trên tất cả các lĩnh vực. Cán bộ, công chức thực hiện công tác này còn thiếu, khối lượng công việc hiện nay quá tải chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan và các tổ chức, cá nhân trong theo dõi thi hành pháp luật chưa được đồng bộ, nhịp nhàng.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Sở Tư pháp hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác này để đảm bảo nắm vững các quy định của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban ngành thuộc UBND huyện;
- UBND các xã.
- Lưu: VT-LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng